



**Cán bộ kiểm tra kể chuyện:**

## Xử lý nghiêm cán bộ vi phạm về phòng, chống dịch Covid-19

(Ghi theo lời kể của đồng chí Lê Tin, Chủ nhiệm UBKT Thị ủy La Gi)

**N**gày 15/4/2020, Ban Thường vụ Thị ủy La Gi (Bình Thuận) nhận được đơn nặc danh tố cáo 5 đồng chí cán bộ, lãnh đạo xã Tân Phước vi phạm quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Ngày 16/4, Thị ủy La Gi nhận được báo cáo của Công an Thị xã về vụ việc vi phạm công tác phòng, chống dịch Covid-19 của một số cán bộ, lãnh đạo xã Tân Phước được Tổ kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 của Thị xã phát hiện khi kiểm tra tại cơ sở kinh doanh Hoài Anh tại thôn Mũi Đá, xã Tân Phước. Thường trực Thị ủy đã chỉ đạo UBKT Thị ủy xem xét, giải quyết vụ việc; và ngày 22/4, UBKT Thị ủy quyết định kiểm tra khi có dấu hiệu

vi phạm đối với các đồng chí: Phạm Hữu Phước, Thị ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Bí thư Chi bộ Quân sự xã Tân Phước; Châu Văn Tân, Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND xã Tân Phước; Phan Dương Thanh, Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Phước; Trịnh Đình Huy, Phó Bí thư Chi bộ thôn Phước Linh, công chức Văn phòng - Thống kê UBND xã Tân Phước; Lê Công Trường, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tân Phước trong việc chấp hành Chỉ thị 16, ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19.

Qua thẩm tra, xác minh nhận thấy, vào

chiều ngày 14/4/2020, các đồng chí: Phạm Hữu Phước, Phan Dương Thanh, Lê Công Trường, Trịnh Đình Huy và ông Phan Văn Hân, nhà thầu thi công các tuyến đường bê tông trên địa bàn xã đi kiểm tra tuyến đường thuộc thôn Cam Bình; sau đó, ra biển xem xét tình hình, nhắc nhở một số bà con tập trung đông người tắm biển. Xong công việc, đồng chí Phan Dương Thanh có chủ động mời 3 đồng chí: Phạm Hữu Phước, Lê Công Trường, Trịnh Đình Huy cùng ông Hân về nhà đồng chí Thanh ăn cơm tối và bàn cách giải quyết vướng mắc liên quan đến việc làm đường. Buổi ăn tối có sự tham gia của đồng chí Châu Văn Tân và bác sỹ Hoàng Chiến Thuyền (hai người này tình cờ



đến sau). Khi Tô kiểm tra đến thì các đồng chí tự giải tán. Tô kiểm tra đã lập biên bản với chủ cơ sở kinh doanh là bà Phạm Thị Cẩm, bà thừa nhận chồng bà là ông Phan Dương Thanh, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Phước đã mời khách là cán bộ xã Tân Phước đến ăn cơm tối cùng gia đình chứ không phải bà mở quán bán cho khách. Cơ sở kinh doanh của bà đã thực hiện việc tạm ngừng kinh doanh từ ngày 30/3/2020, tại đây cũng là nơi gia đình bà đang sinh sống (không có nhà riêng). Báo cáo giải trình với tổ chức đảng các đồng chí đều nhận khuyết điểm và xin kiểm điểm rút kinh nghiệm, không tự nhận hình thức kỷ luật, và kết quả việc lấy phiếu biểu quyết tại các tổ chức đảng từ chi bộ đến đảng ủy đều không có hình thức kỷ luật.

UBKT Thị ủy thực hiện quy trình xem xét, xử lý kỷ luật cùng với quy trình kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm (quy trình kép); trình Ban Thường vụ Thị ủy xem xét, đề nghị hình thức kỷ luật đối với đồng chí

Phạm Hữu Phước. Ban Thường vụ Thị ủy thống nhất hình thức kỷ luật và trình Ban Chấp hành Đảng bộ Thị xã xem xét. Ban Chấp hành Đảng bộ Thị xã họp xem xét nhưng không đủ số phiếu xử lý kỷ luật nên báo cáo UBKT Tỉnh ủy Bình Thuận xin ý kiến. UBKT Tỉnh ủy đã có công văn trả lời, cho rằng UBKT Thị ủy La Gi thực hiện quy trình kép trong các trường hợp này là không đúng vì trong báo cáo giải trình cả 5 đồng chí đều không nhận hình thức kỷ luật và đề nghị làm lại. Đây là bài học cho UBKT Thị ủy La Gi trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát nói chung và xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm nói riêng. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phải bám sát các văn bản hướng dẫn, thực hiện đúng quy trình để thực hiện kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng đạt hiệu quả, có chất lượng và đúng thời gian.

Sau đó UBKT Thị ủy tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm lại đối với 5 đồng chí trên; kết luận các đồng chí có sai

phạm đến mức phải thi hành kỷ luật. Lần này các đồng chí vẫn nhận khuyết điểm và không nhận hình thức kỷ luật. UBKT Tỉnh ủy đã tiến hành thực hiện quy trình xem xét, thi hành kỷ luật. Từ chi bộ nơi các đồng chí sinh hoạt đến đảng ủy họp, kết quả bỏ phiếu đều thống nhất đề nghị thi hành kỷ luật 5 đồng chí bằng hình thức khiển trách. UBKT Thị ủy họp quyết định thi hành kỷ luật các đồng chí: Châu Văn Tân, Phan Dương Thanh, Trịnh Đình Huy; Lê Công Trường bằng hình thức khiển trách; trình Ban Thường vụ Thị ủy xem xét, đề nghị hình thức kỷ luật đối với đồng chí Phạm Hữu Phước. Từ đề nghị của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Thị xã quyết định thi hành kỷ luật đồng chí Phạm Hữu Phước bằng hình thức khiển trách. Đại hội Đảng bộ xã Tân Phước nhiệm kỳ 2020-2025, các đồng chí: Phạm Hữu Phước, Châu Văn Tân, Phan Dương Thanh không được tổ chức đảng giới thiệu tái cử cấp ủy và đã chuyển công tác. □

**Trọng Đức**